

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์ สยามรัฐ ข่าวสด	แผนขับเคลื่อนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นสักขีพยาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาระบบและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายให้เด็กไทยเติบโตใหญ่มีคุณภาพ ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยได้มอบนโยบายว่า รัฐบาลต้องดูแลผู้สูงวัย ที่ขณะนี้มียอดสูงชัน แต่ไม่ลืมนึกที่จะบูรณาการดูแลทุกช่วงวัย ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนไปสู่การปฏิรูป ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข เพื่อทำให้คนมีคุณภาพ เป็นสังคมปลอดภัย แข็งแรง ปราศจากสิ่งไม่ดี เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ 20 ปี ใน 6 ด้าน โดยแต่ละกระทรวงนั้น จะต้องวางกรอบผลสัมฤทธิ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์	WHOชื่นชมไทยพ.ร.บ.มิลค์โค้ด -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า Dr.Magaret Chan ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส แสดงความชื่นชมที่ ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ... เนื่องจากการปกป้องให้นมแม่และเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลในแง่บวกต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแม่และเด็กไทย พ.ร.บ.ฉบับนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการใช้หลักฐานวิทยาศาสตร์ดีที่สุดในปัจจุบัน หวังจะช่วยเพิ่มอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยาวในช่วง 6 เดือนแรกในไทยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ในปี เบื้องต้น พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ....หรือ พ.ร.บ.โค้ดนม (Milk code)ผ่านพิจารณาแรกจากสนช.แล้ว ซึ่งกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะร่วมกันเดินหน้าปกป้องสิทธิแม่รับข้อมูลที่แท้จริง เพิ่มโอกาสลูกได้รับนมแม่มากขึ้น
มติชนออนไลน์	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน -เสนอข่าว นพ.ประจักษ์ชัย เลิศนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขชัดเจน จะทำให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งต้องเข้าร่วมและปฏิบัติตามหากมีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับบริการ ไม่ว่าสิทธิใดก็ตามต้องได้รับการรักษาจนพ้นวิกฤต 72 ชั่วโมงก่อนส่งกลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ สำหรับ สปสช.ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ แต่นับจากนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำนิยามอาการ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต จะเป็นหน้าที่ของ สพล.ในการให้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้แทน ส่วน สปสช. ยังคงประสานในเรื่องข้อมูลของผู้ป่วย เช่น เมื่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชน ทาง สปสช.จะทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินให้ตามตารางข้อกำหนดที่ผ่านมติ ครม. เบื้องต้นเราจะดูแลในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และเมื่อพ้นวิกฤตก็จะประสานรพ.ในสิทธิ เพื่อหารพ.เตรียมพร้อมรับกลับคืน ส่วนสิทธิอื่นๆ อย่างสิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาราชการนั้น เดิมทีสปสช.จะเป็นผู้ประสานจ่ายเงินให้ไปก่อน และไปเบิกคืนกับกองทุน เรียกว่าเป็นเคลียร์เข้าสู่ แต่ขณะนี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งต้องหารือร่วมกันสามกองทุนอีกครั้งเร็ว ๆ นี้
เว็บไซต์ Hfocus	ยาดีต้องไม่ออกฤทธิ์หิวหา -เสนอข่าว ภก.เด่นชัย ดอกพอง จาก รพ.ชุมชน จ.ศรีสะเกษ กล่าวถึงงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้ยาว่า หน้าที่การตรวจสอบการใช้ยา การให้ยาอย่างเหมาะสมเป็นหน้าที่สำคัญของเภสัชกร ต้องดูว่าถูกกฎหมาย มี อย. หรือตรงตามทะเบียนยา ที่สำคัญคือใช้แล้วไม่หิวหา ยกตัวอย่างยาที่หิวหาคือหากใช้แล้วไม่ปวด กินได้ นอนหลับ ยานี้ก็มีสารสเตียรอยด์ หรือหากทานยาแล้วขาใน 3 วันยานั้นมีส่วนผสมของไฮโดรโครีโนน กรดวิตามินเอ พรอท หรือน้ำหนักลดทันที ก็จะมีสารฟลูออออกเซติน เป็นต้น ในส่วนของพื้นที่ อ.ชุมชน จ.ศรีสะเกษ แต่เดิมประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจด้านการใช้ยา โดยโรคเรื้อรังที่เสียชีวิตมากที่สุดคือโรคมะเร็ง ที่สูงเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจาก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอย่างไม่รู้ตัว ทั้งการทำเกษตรกรรม หรือการรับประทานอาหาร และการดื่มสุรา แต่ในปัจจุบันมีการทำความเข้าใจ และให้ความรู้กับคนในพื้นที่ ทั้งการอบรมการทำเกษตรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย งดใช้ยาฆ่าแมลง งดใช้สารเคมี และสร้างเครือข่ายการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน นอกจากนี้ ยังแนะนำการปลูกพืชผักสมุนไพรที่สามารถช่วยเหลือในการรักษาร่างกายได้ ซึ่งผลจากการแนะนำทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ชี้กบฏบัตโรค</p> <p>-เสนอข่าว ดร.รัตนา ตั้งศิริชัยพงษ์ อาจารย์ข้าราชการเกษียณ และเป็นทีปภิษามหาวิทยาลัยเอกชน เปิดเผยว่า ศาสตร์ที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ดีต่อสุขภาพกาย และจิตใจ คือการได้มาฝึกวิชาซึ่ง สอนโดยอาจารย์หยาง เผยเซ็น เป็นการฝึกพลังลมปราณของจีนที่ใช้บำบัดโรคมมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นวิถีธรรมชาติที่ดึงพลังในร่างกายและพลังธรรมชาติมาปรับสมดุลร่างกายเพื่อบำบัดโรคภัยต่าง ๆ เป็นการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแพทย์แผนไทยมาตลอด</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>มาตรฐานความปลอดภัยบนเครื่องบิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต. ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช.ภาค 5 เปิดแถลงข่าวประณามสายการบินนกแอร์ ที่โล่นางยศวดี ปานเหง้า อายุ 55 ปี ภรรยา ลงจากเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ ดีดี 9202 เส้นทางดอนเมือง-อุดรธานี โดยระบุว่า นางยศวดีป่วยเป็นโรคหัวใจไม่เท่ากัน รักษาที่รพ.ศิริราชเป็นเวลา 2 วัน แพทย์ให้กลับไปพักที่บ้าน จะบินจากดอนเมืองกลับบ้านที่จ.อุดรธานี เห็นมีวีลแชร์ให้บริการเลยร้องขอ เพราะกลัวเกิดวิงเวียนขณะลงจอด ทั้งให้ดูใบรับรองแพทย์และต่อสายให้คุยกับหมอ แต่ก็ปัดไม่ฟังจะให้เซ็นรับรองว่าสายการบินไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อไม่ยอมก็ไล่ลงจากเครื่อง ให้ภรรยาไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว และอยากจะฝากบอกถึงผู้บริหารสายการบินว่า กระทบจิตใจมาก</p> <p>ขณะที่สายการบินนกแอร์ ออกแถลงการณ์ว่า สายการบินคำนึงความปลอดภัยผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>หนูเผลอถ่ายอาหารสโมสรรัฐสภา</p> <p>-เสนอข่าว แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาหลายกลุ่มได้มีการแชร์ภาพ ที่ถ่ายจากร้านขายข้าวแกงร้านหนึ่งในสโมสรรัฐสภา ในภาพเป็นหนูกำลังไต่ขึ้นกินอาหารที่อยู่บนถาดกับข้าวที่วางอยู่ในตู้ขายอาหาร ไม่ทราบว่าเป็นคนถ่ายภาพ ไม่ยอมเปิดเผยที่มาของภาพ มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะด้านหลังสวนครัวของสโมสรฯอยู่ติดกับจุดพักขยะรวมของอาคารรัฐสภาทั้งหมด ทำให้มีหนู แมลงสาบจำนวนมาก สำหรับร้านอาหารที่จะเข้ามาขายภายในสโมสรรัฐสภา จะต้องประมูลเข้ามาขาย โดยทำสัญญา 6 เดือนต่อครั้ง ผ่านคณะทำงานสโมสรรัฐสภา ซึ่งมีเลขาธิการผู้แทนราษฎรเป็นประธาน ล่าสุดเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อเร็วๆ นี้</p> <p>ด้านนายสรศักดิ์ เพ็ญเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย สภาผู้แทนราษฎร ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวโดยด่วนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และให้รายงานข้อเท็จจริงกลับมาในวันนี้ (31 มี.ค.) เรื่องนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งกัน เพราะขณะนี้ มีปัญหาร้านอาหารบางร้านมีปัญหาเรื่องการค้างค่าเช่าแก่สโมสรรัฐสภา อาจจะถูกยกเลิกสัญญา จึงไม่รู้ว่าจะมีการกลั่นแกล้งกันหรือไม่</p>
<p>มติชนออนไลน์ ไทยโพสต์</p>	<p>เตือนพายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน ฉบับที่ 4 เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 4 เมษายน 60 มีสภาวะอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ และอากาศจะคลายความร้อนลง ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกไว้ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการถูกฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองที่เกิดจากพายุฤดูร้อน ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ปี 59 พบผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกฟ้าผ่า จำนวน 18 ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิต 6 ราย เสียชีวิตถึง 1 ใน 3 ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 50 ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งขณะฝนตกฟ้าคะนอง และห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ สำหรับการช่วยเหลือผู้ถูกฟ้าผ่าต้องช่วยอย่างรวดเร็ว โดยประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ และโทรขอความช่วยเหลือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 โดยแจ้งข้อมูลผู้ถูกฟ้าผ่าและสถานที่เกิดเหตุ อาจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่โดนฟ้าผ่าไปยังที่ปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โครงการวิกฤตโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกรียงไกร เสงี่ยมมี นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคหัวใจและหัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำ Service Plan สาขาโรคหัวใจ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ จึงได้เร่งรัดการพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจ จัดทำโครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย มีโรงพยาบาล 372 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว และผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด และมีผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ได้มาตรฐาน ปลอดภัยโดยทีมหัวใจ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ต.ค. 58 ถึง ก.ย. 59 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ จำนวน 20,098 ราย เป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 7,799 ราย สามารถเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.7 ในปี 56 เป็นร้อยละ 77 ในปี 59 อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 9.3 โดยเฉพาะการให้ยาละลายลิ่มเลือดโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางขึ้นไป ทำได้ 100 เปอร์เซ็นต์</p>
มติชน	<p>รางวัลการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยรื่องทางสติปัญญา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รับรางวัล Golisano Global Health Leadership Award หรือรางวัลด้านความสำเร็จจากการพัฒนาระบบการคัดกรอง ประเมิน และดูแลช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาฯ ที่งานแข่งขันกีฬาฤดูหนาวสเปเชียลโอลิมปิก สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งมอบให้แก่สถาบันราชานุกูลจากผลงานการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพของผู้พิการทางสติปัญญา ด้วยการสร้างเครื่องมือคัดกรองสุขภาพ มีการขยายผลการดำเนินงาน ช่วยให้นักเรียนได้รับการคัดกรอง ถึงกว่า 5,000 คน</p>
ไทยโพสต์	<p>โครงการ TO BE NUMBER ONE</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า จ.ภูเก็ตได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชรจากเวทีประกวดผลงานและชมรมระดับภาคใต้ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภา สมาคม ชมรมและองค์กรต่าง ๆ 15 องค์กร ในวิชาชีพทันตกรรมได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกกฎกระทรวง ยกเว้นเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม ไม่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เครื่องข่ายมีความเห็นร่วมกันว่า พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะส่งผลกระทบต่อทันตแพทย์และประชาชน ผู้รับบริการทันตกรรมอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมและเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ด้วย จึงมีมติร่วมกันเรียกร้องให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดให้เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยให้เครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรม มีการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เคยกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีมาอยู่แล้ว ส่วนมาตรฐานการใช้เครื่องให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้รับบริการ ทันตแพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรผู้ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของแพทย์เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ได้มาตรฐานให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน</p>
เดลินิวส์	<p>มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยดำเนินการตาม 6 มาตรการหลัก คือ 1. มาตรการด้านกายภาพมุ่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย 2. มาตรการด้านยานพาหนะ คุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท 3. มาตรการด้านการสัญจร จัดให้มีถนนปลอดภัยตามมาตรการ "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรม "1 อำเภอ 1 ลานกิจกรรม" เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ 4. มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มุ่งเน้นการบังคับใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่เน้นหนักในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง 5.มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ และ 6. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุประสานสถานพยาบาลจัดทีมแพทย์พยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>สำหรับมาตรการบังคับทางกฎหมายเรื่องเมาไม่ขับ โดยปรับเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี หรือผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่แบบชั่วคราวถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มก.% ให้ถือว่า เมาสุรา นั้น มูลนิธิเมาไม่ขับ เปรียบเทียบปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแต่ละประเภท โดยกรณีดื่มเหล้าวิสกี้ ปริมาณแอลกอฮอล์ 20 มก.% เท่ากับเหล้า 2 ฝาครึ่ง และ 50 มก.% เท่ากับเหล้า 6 ฝา กรณีดื่มเบียร์วัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ 20 มก.% เท่ากับ ดื่ม 1 กระป๋อง 50 มก.% เท่ากับดื่มเบียร์ 2 กระป๋อง กรณีดื่มไวน์ (20 ดีกรี) วัดแอลกอฮอล์ได้ 20 มก.% เท่ากับดื่มไวน์ได้ 1 แก้วครึ่ง ส่วน 50 มก.% เท่ากับดื่มไวน์ 3 แก้วครึ่ง กรณีสุราขาว วอดก้า ค็อกเทล (40 ดีกรี) แอลกอฮอล์ 20 มก.% คือ 1 ฝาครึ่ง ส่วน 50 มก.% เท่ากับ 3 ฝา และกรณีกลุ่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์พร้อมดื่มปริมาณแอลกอฮอล์ 20 มก.% เท่ากับดื่มได้ 4 ขวด และ 50 มก.% เท่ากับดื่ม 10 ขวด ทั้งนี้เป็นค่าโดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย วัยและน้ำหนักตัวของแต่ละคน</p>
<p>เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p>หมอวัยรุ่น คลินิกรักษาใจ</p> <p>- เสนอสรุป คลินิกหมอวัยรุ่น ในชุมชนบ้านดงจาง อ.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็นคลินิกให้วัยรุ่นมีพื้นที่พูดคุยให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน ทั้งสุขภาพทางกาย ใจ โดยเฉพาะเรื่องที่วัยรุ่นให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นคือ ความรัก</p> <p>คุณอังคณา เจริญหล่อ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านดงจาง เล่าว่า ในพื้นที่เด็กปัญหาหนักมากไม่ว่าจะเป็น การยกพวกตีกัน ปัญหาเสพติด และโดยเฉพาะการตั้งท้องก่อนวัยอันควรจนผู้ปกครองไม่รู้จะหาวิธีการใดมาจัดการ จึงมี โครงการบ้านดงจางร่วมใจลดพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนนำอยู่ โดยการสนับสนุนของ สสส. ที่มีรูปแบบการสภาผู้นำชุมชนให้เป็นกลไกหลักในการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้หันหน้ามาคุยกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาจัดการเด็กนั้นยังไม่ได้ผลเลย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ คือการให้ความสำคัญกับเยาวชนและให้พวกเขาออกแบบกิจกรรมกันเอง สามารถดึงเยาวชนให้เข้ามาร่วมวงในการพัฒนาหมู่บ้านได้</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>เด็กป่วยเหงื่อเป็นเลือด</p> <p>- เสนอข่าว นายสมปอง จันทพันธ์ รองนพ.สจ.หนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เดินทางไปเยี่ยมด.ญ. พิมพมาดา เทียนทอง อายุ 14 ปี หรือน้องพิมพ์ ที่ป่วยเป็นโรคเหงื่อเป็นเลือดและลมชัก ที่ จ.หนองคาย ได้มอบถุงยังชีพให้กำลังใจ</p> <p>นาย สมปอง จันทพันธ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้รพ.สต.ค่ายบกหวาน เข้ามาดูแลในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด และประสานกับแพทย์ที่รพ.หนองคาย ให้ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับอาการป่วยที่เกิดขึ้นเป็นอาการของเส้นเลือดฝอยที่ปริแตกบริเวณต่อมเหงื่อและผลจากการวิจัย บอกว่า อาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นกับเด็กหญิงเป็นส่วนใหญ่ จะเป็นในช่วงอายุของเด็กที่จะมีประจำเดือน หรือหลังมีประจำเดือน 2-3 ปี เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ส่วนที่จะส่งตัวไปรักษาที่รพ.ศิริราชหรือไม่ อยู่ที่วิกฤตของโรค หากพบว่า การรักษาในหน่วยบริการหรือในเครือข่ายไม่สามารถให้การรักษาดได้ผลไม่ตีพอ ก็จะส่งไปรับการรักษาในหน่วยที่มีขีดการรักษาที่สูงขึ้น</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p>	<p>รณรงค์คนไทยกินไข่ 300 ฟอง/ปี</p> <p>- เสนอข่าว นายเรวัต หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภค ไข่ไก่ 300 ฟอง เปิดเผยว่า โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง ตามแผน ยุทธศาสตร์ไข่ไก่ พ.ศ.2557-2561 ที่เริ่มต้นในปี 59 เพื่อกระตุ้นให้คนไทย ตื่นตัว มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของไข่อย่างถูกต้องและมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 300 ฟองต่อคนต่อปี นั้นพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจและมีการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นเป็น 240 ฟองต่อคนต่อปี ในปี 2560 โครงการมีแผนงานรณรงค์เพื่อสร้างความมั่นใจของคนไทยในการบริโภค ไข่ไก่อย่างเป็นทางการผ่านการสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับไข่ไก่ในประเทศไทย โดยจะเร่งผลักดันโครงการส่งเสริมการบริโภคไข่ในโรงเรียน โดยร่วมกับ 5 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคไข่ไก่ในเด็กนักเรียน 3 ฟองต่อคนต่อสัปดาห์ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขตรวจพบว่า นักเรียนไทยขาดสารอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ วิตามิน A แคลเซียม และธาตุเหล็ก ซึ่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p>นมแม่เสริมสร้างเซลล์สมอง</p> <p>-เสนอข่าว ศาสตราจารย์ เจฟฟรีย์ เคลกฮอร์น ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Health & Biomedical Innovation for Child Health Research Centre ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่า งานวิจัยทางการแพทย์ล่าสุด ค้นพบสารอาหารบำรุงสมองในนมแม่ ได้แก่ MFGM ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมัน อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด เมื่อ MFGM ทำงานร่วมกับ DHA จะช่วยเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมองเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า โดยงานวิจัยชี้ว่า ทารกที่ทานนมที่มี MFGM และ DHA จะมีพัฒนาการสมองและสติปัญญาใกล้เคียงกับทารกที่ดื่มนมแม่ และยังช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ หลากหลายผู้เชี่ยวชาญระดับโลกได้ยอมรับและ ตื่นตัวกับการเติม MFGM ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็ก</p> <p>รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ หัวหน้าภาควิชากุมารเวช ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อให้สามารถสกัด MFGM เติมในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กได้ ถือเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นมผงมีความใกล้เคียงกับนมแม่ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นมาก หากคุณแม่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถให้นมแม่ได้ เราควรให้นมผสมที่มีคุณภาพดี ที่จะช่วยพัฒนาสมองและพัฒนาการ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร</p>	<p>น้ำตาลในชานมไข่มุก</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างชานมไข่มุกจาก 5 ร้านค้า ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาหาปริมาณน้ำตาลทั้งหมด ผลที่ได้พบว่าในชานมไข่มุก 1 แก้ว มีปริมาณน้ำตาลประมาณ 25.50-36.45 กรัม ซึ่งปกติในหนึ่งวันเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา (ประมาณ 24 กรัม) ฉะนั้นควรทานแต่น้อยในปริมาณที่พอเหมาะ และหันมาดื่มน้ำสะอาดแทน เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว</p>
<p>เว็บไซต์ sanook.com</p>	<p>เสริมหน้าอกเสี่ยงมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอาหารและยา หรือ FDA ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ผู้หญิงที่เข้ารับการผ่าตัดเสริมเต้านม มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงได้ เรียกว่า ALCL โดยสามารถจะพัฒนาขึ้นมาได้หลังการเสริมเต้านม แต่ ALCL นั้น ไม่ใช่มะเร็งเต้านม แต่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่ง ที่เกิดกับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2010 จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 2017 ทาง FDA ได้รับรายงานตัวเลขของผู้ป่วยมะเร็งที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสริมเต้านม เป็นจำนวนมากกว่า 350 ราย และในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตเพราะมะเร็ง 9 ราย ทาง FDA ย้ำว่า มะเร็งที่พบนี้ เป็นชนิดร้ายแรง หากผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเสริมเต้านม รู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ เช่น เจ็บปวด บวม หรือพบว่าเต้านมมีลักษณะที่เปลี่ยนไป จะต้องรีบปรึกษาแพทย์</p>
<p>เว็บไซต์ sanook.com</p>	<p>ความต้องการน้ำในร่างกายต่อวัน</p> <p>-เสนอบทความ Aaron E. Carroll ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ ของ Indiana University บอกว่า ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ ที่จะมาสนับสนุนคำแนะนำว่าหากต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 2.5 ลิตร หรือประมาณ 8 แก้วต่อวันและ ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นของเหลวที่มีอยู่ในอาหาร ผัก ผลไม้ หรือชา กาแฟ ก็ได้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>จัดระเบียบยา</p> <p>-เสนอภาพข่าว เจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยา เมียนมาร์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในตลาดเมียวมะ กรุงเนปิดอว์ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาทำตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคชิก้า</p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (เอ็นอีเอ)ของสิงคโปร์ระดมฉีดพ่นยากำจัดยุงในเขตไซมอนเพลซ ซึ่งเป็นย่านชุมชนอยู่อาศัยในสิงคโปร์ หลังจากวันก่อนมีการตรวจพบกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้า รายแรกของปีนี้ในพื้นที่ดังกล่าว โดยผู้ติดเชื้อชิก้า 2 รายแรกที่พบเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน แต่ไม่มีคนใดเป็นหญิงตั้งครรภ์ ด้านเจ้าหน้าที่ร้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ในการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้านสุขอนามัยในแต่ละบ้าน เพื่อป้องกันการลุกลามระบาด และให้ประชาชนอย่างตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p>